

# เกษตรนิวส์เลตเตอร์

AGGIE NEWSLETTER

AGGIE NEWSLETTER

AGGIE NEWSLETTER

## เกษตรสัมพันธ์

## ที่เกษตร 24 ก.ค. นี้

## ปี 2-3-4 งานยังไม่จบ



ฝึกทำนา? นักเรียนจาก โรงเรียน วชิรวิทย์พ่ายมัสยิม ได้มาศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการทดลองปลูกข้าวแบบข้าวนาฮักด้วย



ถวายเทียน คณะศึกษาศาสตร์นำ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไปถวายเทียน ณ วัดพระธาตุนวมกิตติ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 13 ก.ค.54ที่ผ่านมา

## “ค่ายคุณธรรม” 54

### จัด 2 รุ่น ณ วัดป่าคารา

### เน้นศีล 8 เริ่มปลายสิงหา

## กิจกรรมการเริ่มแล้ว

## ปีนี้เน้น “Eng & Cal”

### เผยปี 1 ลงกิจกรรม 100

## ชมรมสโมเกษตรฯ

### ชื่อของแท้บมศ.ไม่เคลียร์

### มหา’ลัย มีมติไม่ให้จบ

## เกษตรสัมพันธ์

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานรวมเหล่ารุ่นพี่และรุ่นน้องที่ใหญ่ไม่แพ้งานกิจกรรมรับน้องซึ่งผ่านมาหนึ่งก็คือ งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ซึ่งปีนี้จัดวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ สถานีวิทยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะโดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 น เป็นต้นไป

สำหรับงานในปีนี้ก็จะมีซุ้มสำหรับให้รุ่นน้องปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมกับซุ้มที่รุ่นพี่จัดไว้ให้เช่นเดิม ซึ่งแต่ละซุ้มก็จะมีกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่รุ่นน้องสนิทสนม รู้จักกันดียิ่งขึ้น มีเกม ต่างๆ ให้เล่นมากมาย รวมไปถึงไฮไลท์สุดท้าย การมอบ SOTUS ให้กับน้องปี 1 ซึ่ง ปีนี้อุปได้เป็นพิเศษยิ่งเดาไม่ออกกว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ด้านประธานโครงการ กล่าวว่า ตอนนี้งานเริ่มดำเนินการไปเกือบ 60-70 เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งการขนส่ง กำหนดการ อาหาร รวมไปถึงสถานที่ทุกอย่างติดต่อกันแล้ว ที่ยังเป็นห่วงคือ ซุ้มต่างๆตามแต่ชั้นปียังไม่คืบหน้าเท่าไรอาจเป็นเพราะติดช่วงปิดยาวที่ผ่านมา รวมไปถึง การเปลี่ยนวันในการจัดกิจกรรมแบบกะทันหันหันด้วยแต่ย้ำว่าทุกอย่างเสร็จทันตามกำหนดการณ์อย่างแน่นอน

## ติววิชาการ

เริ่มแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดติวเข้มก่อนสอบ โดยปีนี้นั้น ภาษาอังกฤษ และ แคลคูลัส เป็นหลัก โดยเริ่มวันแรกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สนใจลงเรียนร่วม 100 กว่าคน ประธานโครงการเผยปีนี้สนุกสนุกสนานเพราะดิฉันไม่มีเวลาหรือวันว่างให้นักศึกษาได้ติวเลยแต่ก็จะพยายามปรับวันและเวลาให้ลงตัวมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์กับน้องๆ

## ค่ายคุณธรรม 54

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 เวียนมาอีกครั้งซึ่งปีนี้ได้เปลี่ยนวิธีการจัด จากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาแต่เดิมอบรมที่คณะเกษตรศาสตร์ แล้วให้ผู้แทนศาสนาทั้งสามศาสนาอบรมนักศึกษา มาปีนี้ทางคณะฯได้กลับไปใช้สถานที่นักศึกษาไปนอนที่วัดอย่างเช่นรุ่นพี่ปี 4เหมือนเดิม (พี่ปี4นอนวัดดอยสะเก็ด) คือปีนี้แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละไม่เกิน 200 คน ไปเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม โดยรุ่นแรกจะเริ่มวันที่ 27-28 สิงหาคม นี้ และ รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน 2554 ซึ่งนักศึกษาทั้งสองรุ่น ต้องเข้าค่ายคุณธรรมฯ เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน โดยนักศึกษาต้องรับศีล 8 (งดอาหารเย็น) เหมือนกับที่รุ่นพี่ปี 4 เคยทำมาอีกด้วย

## ชมรม สโมสรเกษตรฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกประกาศเตือน ประธานชมรม หรือ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่มีส่วนการทำโครงการผ่าน บณศ.ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณ หากไม่ทำงานสิ้นสุดขั้นตอน (เดลิเวอรี่ บณศ.4) จะไม่พิจารณาให้จบการศึกษา

ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ห้ามมาตรการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ทำโครงการเสร็จแล้วไม่ทำงานสิ้นสุดคือการเดลิเวอรี่เงินนั้นก็เพราะ หลายๆปีที่ผ่านมานักศึกษาไม่รับผิดชอบจนทำให้เงินโครงการหายไป หรือไม่สามารสืบสาวหาต้นตอได้ จึงออกมาตราการบังคับ ไม่อนุมัติให้จบหากผู้รับผิดชอบไม่ทำกิจกรรมจนถึงสิ้นสุดหรือมีหลักฐานการทำโครงการ

**ฝากประกาศ นักศึกษาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ตอนนี้เริ่มพิมพ์สัญญาได้แล้วนะจ๊ะ**

**บรรณาธิการข่าว/ ผู้พิมพ์ สมโภชน์ อธิวิจิตร**

**ฝ่ายวิชาการผลิต ทนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์**

สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โทรศัทพ์ 053-944-644 หรือ [http://web.agri.cmu.ac.th/eduserv/webSitePui/web\\_site/student\\_1.html/](http://web.agri.cmu.ac.th/eduserv/webSitePui/web_site/student_1.html/)